

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๒๐/ว ๑๗๑๕



กค ๑๐. 13
๒ ค.ค. ๖5
13.45น.

E-mail
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่
รับที่ (โทร) ๑-1234
วันที่ = 2 ส.ค. 25๖๕ ๑๕๕๗

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อเสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เรื่อง สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๗๐๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ประเด็นการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ กระทรวงการคลังเห็นชอบในสิทธิประโยชน์อันเป็นการส่งเสริมการค้าในพินันท์ Duty Free สำหรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เดินทาง โดยเห็นควรกำหนดมาตรการควบคุมการนำสินค้าเข้า-ออก ที่รัดกุมและมีมาตรฐานระดับสากล อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของมาตรการภาษีในด้านเงื่อนไขและมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการตั้งด่านศุลกากรในพินันท์เมืองการบินภาคตะวันออกนั้น ปัจจุบันมีสำนักงานศุลกากรมาตาพุดที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว

๒. ประเด็นการยกเว้นอากรศุลกากรและภาษีสรรพสามิตที่กำหนดให้ในช่วง ๑๐ ปีแรกของการดำเนินโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการการยกเว้นภาษีอากรและภาษีสรรพสามิต เฉพาะสินค้าที่อุปโภคและบริโภคในพินันท์เมืองการบิน (Airport City) โดยไม่มีการนำสินค้าออกจากพินันท์ ตลอดจนขยายการยกเว้นอากรศุลกากรและภาษีสรรพสามิตสำหรับของติดตัวผู้เดินทางระหว่างประเทศเข้าให้ครอบคลุมสินค้าที่ซื้อในพินันท์ EECa Duty Free เพื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักรรวมมูลค่าไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี และให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เดินทางสามารถซื้อสินค้าสำหรับใช้เองและนำออกจากพินันท์ EECa Duty Free เพื่อใช้ในราชอาณาจักรรวมมูลค่าไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี นั้น กระทรวงการคลังไม่ขัดข้องในหลักการ ขยายวงเงินของการยกเว้นภาษีอากรและภาษีสรรพสามิตสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศและการกำหนดมูลค่าการซื้อสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เดินทางระหว่างประเทศ เนื่องจากการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพินันท์เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก อย่างไรก็ตาม เห็นควรกำหนดให้มีระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้รัดกุมโดยมีการจัดทำระบบและฐานข้อมูลเพื่อติดตามการใช้จ่าย (Record Keeping and Tracking System) เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวใช้สิทธิเกินวงเงินที่กำหนด และควรกำหนดการซื้อหรือปริมาณการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสุราและยาสูบที่เหมาะสม เนื่องจากสินค้านี้มีภาษีสรรพสามิตสูง ทำให้มีส่วนต่างของราคาสินค้าที่มีภาษีสรรพสามิตและไม่มีภาษีสรรพสามิตค่อนข้างมาก ซึ่งหากไม่มีการกำหนดปริมาณการซื้อหรือนำเข้าที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบนำสินค้านี้ดังกล่าวออกมาจำหน่าย เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดและไม่มีการกำหนดขอบเขต (รั้ว) ของพื้นที่อย่างชัดเจนทำให้สามารถผ่านเข้าออกได้หลายช่องทางโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยอาจเกิด

~~ลับ~~

/การรับแจ้ง ...

~~ลับ~~

การรับจ้างเดินทางเข้าไปใช้สิทธิและก่อให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับปัญหาของทัพบกบริเวณชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ หากมีการเดินทางเข้าไปซื้อสินค้าและบริการในพื้นที่ EECa Duty Free เป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียงที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ร้านค้าบริเวณเมืองพัทยา เป็นต้น

๓. ประเด็นมติ กพอ. กระทรวงการคลังเห็นด้วยในการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของสิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานในพื้นที่ EECa รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ การดำเนินการจะต้องสอดคล้องกันกับหลักการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและหลักการวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับความเหมาะสม ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๗๘๘๒

~~ลับ~~